



Đức Giáo hoàng gửi lời đến Tòa án Công lý Rôma: 'Hãy phân định các trường hợp hủy hôn bằng lòng bác ái'

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Lisa Zengarini)

Trong bài phát biểu trước Tòa án Công lý Rôma nhân dịp khai mạc Năm tư pháp, Đức Phanxicô cho biết, Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các thẩm phán thực hiện với sự thận trọng, công bằng và bác ái, đồng thời lưu ý rằng mọi phán quyết công bằng đều góp phần củng cố nền văn hóa bất khả phân ly được khẳng định trong giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân.

Hôm thứ Sáu, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại tầm quan trọng cốt yếu của việc đơn giản hóa các quy trình hủy hôn và làm cho chúng dễ tiếp cận hơn trong khi vẫn duy trì giáo huấn của Giáo hội về sự bất khả phân ly của hôn nhân.

"Chúng ta được kêu gọi nghe nỗi đau và hy vọng của nhiều tín hữu đang tìm kiếm sự sáng tỏ về sự thật về tình trạng cá nhân của họ, để được tham gia đầy đủ vào đời sống bí tích", Đức Giáo hoàng nói khi phát biểu trước các viên chức của Tòa án Công lý Rôma, tòa án tư pháp cao nhất của Vatican, vào đầu Năm tư pháp của họ.

Việc thực hiện cải cách hủy hôn năm 2015

Năm nay đánh dấu kỷ niệm mười năm ban hành hai Moti Propria 'Mitis Iudex Dominus Iesus' và 'Mitis et Misericors Iesus' của ngài, cải cách quy trình hủy hôn, trao quyền cho các giám mục giáo phận hành động như thẩm phán để hủy hôn, loại bỏ yêu cầu Tòa

án Tối cao Rôma phải ký vào bản án của riêng mình. Biện pháp đó cũng thúc đẩy việc miễn phí thủ tục.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở khán giả rằng hành động của ngài được truyền cảm hứng từ các cuộc thảo luận của các Nghị phụ Thượng hội đồng năm 2014, những người nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết về các thủ tục dễ tiếp cận và hợp lý hơn, được thúc đẩy bởi mối quan tâm mục vụ nhằm đảm bảo rằng các cơ cấu của Giáo hội vẫn gắn gũi với các tín hữu và phục vụ nhu cầu tâm linh của họ một cách hiệu quả.

Một biểu hiện về mối quan tâm của Giáo hội đối với sự cứu rỗi các linh hồn

Một điểm quan trọng của cuộc cải cách là vai trò trọng tâm của giám mục giáo phận. Đức Giáo hoàng giải thích rằng việc trao cho giám mục quyền ban hành lệnh hủy bỏ thông qua quy trình ngắn hơn (*processus brevior*) trong những trường hợp vô hiệu rõ ràng là biểu hiện của mối quan tâm của Giáo hội đối với sự cứu rỗi các linh hồn (*salus animarum*).

ĐTC lưu ý rằng nhiều tín đồ thường không biết về khả năng này, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến nhu cầu thông báo cho họ và tái khẳng định rằng các thủ tục phải miễn phí để phản ánh tình yêu thương vô điều kiện của Chúa Kitô.

Cần có năng lực

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng các tòa án giáo phận được xây dựng tốt, với các giáo sĩ và giáo dân được đào tạo đầy đủ để "họ có thể thực hiện công việc của mình một cách công bằng và siêng năng".

Do đó, chất lượng đào tạo - cả về trí tuệ và tinh thần - là rất quan trọng để đảm bảo rằng các tín hữu nhận được sự phân xử công bằng và thận trọng các trường hợp của họ, ngài nhắc lại rằng cuộc cải cách phải tiếp tục được hướng dẫn bởi mối quan tâm đến sự cứu rỗi các linh hồn như đã nêu trong "*Mitis Iudex*".

"Đầu tư vào việc đào tạo những nhân sự này - về mặt khoa học, nhân văn và tâm linh - luôn mang lại lợi ích cho các tín hữu, những người có quyền được cân nhắc cẩn thận về các yêu cầu của họ, ngay cả khi họ nhận được phản hồi tiêu cực."

Làm đơn giản hóa các thủ tục và làm cho chúng dễ tiếp cận hơn

Một chủ đề chính của bài phát biểu là sự cân bằng giữa công lý và sự nhạy cảm mục vụ.

Đức Thánh cha giải thích rằng cải cách không được thiết kế để tăng số lượng các vụ hủy bỏ mà là để ngăn chặn sự không chắc chắn kéo dài, gây gánh nặng cho các tín hữu theo đúng cải cách trước đó do Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đưa ra vào năm 1975. Bằng cách bãi bỏ yêu cầu về các bản án tuân thủ kép, cải cách năm 2015 nhằm mục đích ngăn chặn những phức tạp pháp lý không cần thiết cản trở việc tiếp cận sự thật và công lý.

“Cuộc cải cách không nhằm mục đích tăng thêm tình trạng vô hiệu của hôn nhân mà là đẩy nhanh các thủ tục, đảm bảo sự đơn giản công bằng để, do các phán quyết bị trì hoãn, trái tim của những người trung thành đang chờ đợi sự rõ ràng về tình trạng của họ không bị bóng tối của sự nghi ngờ đè nặng trong thời gian dài”

Một dịch vụ mục vụ

Cảnh báo về mối nguy hiểm của cách tiếp cận quá mức theo chủ nghĩa pháp lý, do đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi các thẩm phán thực hiện sự thận trọng, công bằng và bác ái, đảm bảo rằng công việc của họ phục vụ nhu cầu thực sự của người dân chứ không phải là một hoạt động pháp lý trừu tượng. “Có một mối liên hệ mật thiết giữa sự thận trọng và công lý, vì việc thực hiện sự thận trọng nhằm mục đích biết điều gì là công bằng trong một trường hợp cụ thể”, ngài nói.

Do đó, công việc của các thẩm phán trong việc phân định tính hợp lệ của hôn nhân không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một dịch vụ mục vụ để cứu rỗi các linh hồn, “vì nó giúp các tín hữu biết và chấp nhận sự thật về thực tại cá nhân của họ”, do đó góp phần củng cố nền văn hóa bất khả phân ly, được khẳng định bởi giáo huấn của Giáo hội về tính thiêng liêng của hôn nhân.

Kết luận, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khích lệ các viên chức của Tòa án Rota Rôma trong sứ mệnh của họ, nhắc nhở họ rằng công việc của họ cuối cùng là công việc của hy vọng: “giúp mọi người thanh lọc và khôi phục các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau”.